

เด็งผกก.เมืองโคราช เช่นพิษกระทงลิขสิทธิ์ บักตร.ล้นตัวแทนการตูนดังยันสาว15ไม่ละเมิด เหยื่ออีก300รายร้องยุติธรรมแฉด.ต.รีดเงิน

ย้ายด่วน ผกก.สภ.เมืองโคราช ช่วยราชการ ศปก.ภ.3 เป็นเวลา 30 วัน ผบช.ภ.3 ลงนามคำสั่งพิษจับกระทงลิขสิทธิ์ ด้านตัวแทนลิขสิทธิ์ “ริลัคคุมะ” เข้าพบ “พล.ต.อ.วิระชัย” ยืนยันกระทงสาววัย 15 ปี ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เหตุหน้าหมีไม่เหมือน “ริลัคคุมะ” ระบุ **◆อ่านต่อหน้า 2**

คิดหรือไม่ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียว ของบริษัท ซาน-เอ็กซ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนดัง “ริลัคคุมะ” เดินทางเข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เพื่อหารือและนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจง จากกรณีปรากฏข่าวดังกล่าว ภายหลังจากการหารือ พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ตัวแทนลิขสิทธิ์ ยืนยันว่ากระทงของสาวอายุ

เด็ง ผกก. □ ต่อจากหน้า 1

“บ.เวอริเช็ค” ที่ “ประจักษ์” อ้าง ถูกยกเลิกสัญญาตัวแทนไปแล้ว แจงขั้นตอนจับ ต้องออกจดหมายเตือนก่อน 2 ครั้ง หากยังงใจละเมิด จึงได้เช็กปิด ด้าน “พล.ต.อ.วิระชัย” สั่งไล่เช็กเส้นทางการเงิน แก๊งฉาว สาวใส่อาผิดยกก๊วน เผย ตร. ร่วมจับกุมไม่ผิด เตรียมขกร่างระเบียบปฏิบัติ ป้องกันมิฉกฉวยแบบอ้าง ขณะที่เหยื่อแก๊งรีดลิขสิทธิ์ รวบรวมชื่อกว่า 300 ราย ร้อง ขธ. เจ็บใจขายของแท้ ยังโดนรีดเงิน โวย ตร. มีเอี่ยว ลั่น เก็บหลักฐานจ่ายเงินให้ ด.ต. โรงพักเมืองนครปฐม เตรียมฟ้องกลับสู้เพื่อศักดิ์ศรี ส่วน รมว.ขธ. ส่งชุดคุ้มครองพยาน ดูแลความปลอดภัยครอบครัว นศ.วัย 15 ปี

จากกรณีสาวอายุ 15 ปี นักศึกษา ปวช. ชั้นปี 1 วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา ถูกผู้อ้างตัวเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนดัง พาตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา วางแผนล่อให้กระทำความผิด โดยสั่งให้ทำกระทงเป็นลายการ์ตูนดัง เมื่อเด็กสาวนำมาส่งให้จึงถูกจับกุม เพราะเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ว่าเป็นขบวนการคอบทรัพย์สิน ทำให้ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ กระทั่ง พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ต้องลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อจับมือชุดคดีลายคดี และพิสูจน์ข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ตั้งกรรมการสอบสวนว่ามิตำรวจสมรู้ร่วม



▲แห้วองเรียน...นายวรกร พงศ์ธนากุล ทนายความ นำตัวแทนผู้เสียหายกว่า 300 ราย ที่เคยถูกกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์จับกุมและข่มขู่กรงโซกทรัพย์สิน เข้าร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรม



ชมคลิปวิดีโอ
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

15 ปี ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากตรวจ สอบแล้ว กระทั่งดังกล่าวมีรูปทรงใบหน้า ใบหู ไม่มีความเหมือนหรือคล้ายตัวการ์ตูน “รีลัคคุมะ” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ซาน-เอ็กซ์ แต่อย่างไรก็ตาม อีกร่างขึ้นตอนการดำเนินการของบริษัท ที.เอ.ซี. ก่อนจะจับกุมใคร หากได้รับแจ้ง มีการละเมิดลิขสิทธิ์ จะตรวจสอบว่าละเมิดจริงหรือไม่ หากมีจริงจะออกจดหมายเตือนก่อนถึง 2 ครั้ง ให้หยุดการกระทำผิด หากไม่แก้ไข จึงจะส่งตัวแทนดำเนินคดี ซึ่งจะไม่ใช่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในข่าว

พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวต่อว่า กรณี นายประจักษ์ โพธิผล อ้างเป็นตัวแทนบริษัท เวอร์เช็ท จำกัด ที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท ซาน-เอ็กซ์ฯ และยื่นยันว่ามีอำนาจในการปราบปรามนั้น เรื่องนี้ บริษัท ซาน-เอ็กซ์ฯ ระบุเป็นเอกสารชี้แจงว่า บริษัท เวอร์เช็ทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว ไม่มีอำนาจไปจับ ปรับ เรียกค่าเสียหาย ทั้งนี้จะเข้าข่ายกระทงทรัพย์สิน หรือแจ้งความเท็จหรือไม่ ต้องรอการสืบสวน และจะเรียก

นายประจักษ์ รวมถึงผู้บริหารของบริษัท เวอร์เช็ทฯ มาสอบสวน รวมถึงตรวจสอบขบวนการทั้งหมดว่า นายประจักษ์ ได้แบ่งเงินค่าปรับให้ใครบ้าง โดยมอบหมายให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินการ และเมื่อสาวอายุ 15 ไม่ได้ทำผิด การเสียค่าปรับไปก่อนหน้านี้ คนได้ไปต้องเอาคืน แต่หากเจ้าออกข้อประกอบกรรโชกทรัพย์ ต้องถูกดำเนินคดีด้วย

“ในส่วนของตำรวจที่ไปร่วมจับกุม ยืนยันตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง แต่ผู้มาแจ้งความกลับแจ้งในสิ่งที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งหลังจากนั้นได้ขู่ข่มขู่ระเบียบปฏิบัติให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นมิฉลชีพแอบอ้าง จากนั้นไปจะไม่มีตำรวจไปตีกันในลักษณะนี้อีก แต่หากใครพบเห็นให้แจ้งมาที่ตนได้” พล.ต.อ.วิระชัย กล่าว

ที่กระทรวงยุติธรรม นายวรกร พงศ์ธนา กุล ทนายความ นำผู้เสียหายที่เคยถูกจับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ เข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ นายสม

▲ไม่ละเมิด...ตัวแทนบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูน “รีลัคคุมะ” ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ยืนยันกระบวน ส.สาววัย 15 ปี ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขณะที่ พ.ต.อ.คเชนทร์ เสดตะ ปุตตะ (ภาพเล็ก) ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ถูกคำสั่งแจ้งเข้ากรู

ศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม โดยมี นายผู้รับเรื่อง นายวรกร กล่าวว่า ได้รวบรวมผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ จับกุมข่มขู่และกรรโชกทรัพย์ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ได้กว่า 300 ราย แต่ตนไม่มีตัวแทนผู้เสียหายประมาณ 90 ราย มาขึ้นเรื่องร้องเรียน ซึ่งหลายรายถูกข่มขู่คุกคาม โดยเฉพาะในขั้นตอนการควบคุมตัวหลังการถูกล่อลวง ส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินให้กับขบวนการดังกล่าวตั้งแต่ 30,000-

100,000 บาท แม้บางรายจะมีลิขสิทธิ์ถูกต้องก็ ถูกล่อซื้อ เบื้องต้นขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ ด้วยการประสานไปยังตำรวจ เพื่อให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจประกันตัวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องเรียกหลักทรัพย์ เพราะมั่นใจว่า หากคดีขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาล ศาลจะยกฟ้อง เนื่องจากการล่อซื้อเป็นเจตนาให้ได้มาซึ่ง พยานหลักฐานที่ไม่สุจริต

นางศิริรัตน์ เหมศิริรัตน์ แม่ค้าขายของออนไลน์ หนึ่งในผู้ตกเป็นเหยื่อ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากลูกค้าให้จัดหาสินค้ารูปตัวการ์ตูน โดราเอมอน 5 ชุด ในราคา 1,090 บาท และนัดส่งสินค้าให้ลูกค้า แต่กลับถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ อ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์พร้อมตำรวจ สก.เมืองนครปฐม เข้าจับกุมในข้อหาละเมิด ลิขสิทธิ์ และเรียกเงินประกันตัว 50,000 บาท จึงได้โต้แย้งว่า ตัวการ์ตูนโดราเอมอนไม่ได้มี ลิขสิทธิ์แล้ว และขอต่อสู้คดีในชั้นศาล โดยขอใช้หลักทรัพย์คือที่ดินประกันตัว แต่ตำรวจแจ้งว่า คดีละเมิดลิขสิทธิ์ไม่สามารถใช้หลักทรัพย์ อื่นประกันตัวได้ และขอให้ไกล่เกลี่ยเพื่อขอ ให้อภัยเรื่อง จากที่เรียก 50,000 บาท ก็ลด จำนวนเงินไปเรื่อย ๆ จนเหลือ 10,000 บาท ทั้งนี้ได้ออนไลน์เข้าบัญชีของ ด.ด. ชุดจับกุม ซึ่งหลักฐานต่าง ๆ ได้เก็บไว้หมด แม้แต่สำนวน ที่ตำรวจบอกว่า ให้อภัยทั้งเพราะเรื่องยุติแล้ว เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีการทำกันเป็นขบวนการ จึงอยากขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือด้วย จากนั้นจะนำหลักฐานฟ้องกลับเอาผิดตำรวจและ ผู้อ้างตัวเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์

ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ภายหลังครอบครัวสาววัย 15 ปี ที่

จนครราชสีมา ซึ่งถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล่อซื้อ และจับกุมกระทงรูปตัวการ์ตูนดัง ละเมิด ลิขสิทธิ์ เข้าร้องขอความเป็นธรรมและขอ คຸ້ມครองพยาน เนื่องจากถูกข่มขู่ ไม่ให้ดำเนิน คดีกับตัวแทนลิขสิทธิ์ โดยขู่ว่าหากแจ้งความ กลับ จะถูกดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จ และ ความผิดอื่น ๆ ล่าสุด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม สั่งการให้สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา เข้าช่วยเหลือและแนะนำ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมส่งชุด คຸ້ມครองพยาน จากกรมคຸ້ມครองสิทธิและ เสรีภาพ เข้าดูแลความปลอดภัยแล้ว

ส่วนที่ สก.เมืองนครราชสีมา ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ล่าสุดพบว่า มีประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนในคดีกลุ่มตัวแทนบริษัท ลิขสิทธิ์ ล่อจับกุมผู้จำหน่ายสินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ หลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา พา กันนำหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ พร้อมกับให้ ปากคำกับทีมพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดทะลุกว่า 40 รายแล้ว โดย พล.ต.ต. สุจินต์ นิจพานิชย์ ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา กำชับให้พนักงานสอบสวน ดำเนินการรับเรื่อง และตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ล่าสุดเวลา 18.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ. 3 ลงนามคำสั่งให้ พ.ต.อ.กเชนทร์ เสตะปุตะ ผกก.สก.เมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ สปก.ภ.3 เป็นเวลา 30 วัน และให้ พ.ต.อ. สานธยา แต่แดงเพชร รอง ผบก.ภ.จ. นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่ง ผกก. สก.เมืองนครราชสีมา.